



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๐๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน

เรียน **กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยปัจจุบันในเขตตำบลท่าคล้อประสบปัญหาหมอกพิษทางอากาศ จากการเผาถ่าน เผาพืชไร่ เผาขยะ เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เผาหญ้า เผาเศษใบไม้กิ่งไม้ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขม่าและเถ้า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ถือว่าเป็นการก่อเหตุรำคาญ

ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

๑. การเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเอง กรณีไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เพียงแต่ก่อให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหยุดการกระทำดังกล่าวได้ และยังสามารถกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ห้ามมิให้ทำการเผาอีกต่อไป ซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเอง กรณีที่มีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๐ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายขึ้นจริง ๆ เพียงแต่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดแล้ว และหากเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นจริง ๆ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น

๓. หากลักษณะการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ผู้กระทำยอมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่าลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟบริเวณใกล้กับบ้านหรือทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างมากในช่วงที่ลมแรง ย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล

หากพบเห็นการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันจนได้รับความเดือดร้อนรำคาญสามารถแจ้งมายัง งานกฎหมายและคดี หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖, ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ หรือผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Foundue

องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายทองยุด จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล saraban_06190203@dla.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



Traffy Foundue

เผาเผาเผา

หญ้า ขยะ ถ่าน

การเผาหญ้าหรือเผาขยะ แม้จะเผาในชื่อของตนเอง แต่หากการกระทำดังกล่าว ทำให้เกิดเหตุร้ายคาดไม่ถึง เช่น กลิ่นเหม็น เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำลังห้ามเผาได้

หากยังคงมีการกระทำดังกล่าว หลังจากเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งห้ามแล้ว โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว อันสมควร หรือขอขัดขวางการปฏิบัติงานหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ

ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.การระวางโทษการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท



หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ

www.thaklor.go.th

มีควันมีไฟ!

ทั้งจำ ทั้งปรับ



การเผาดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดอาญาด้วย แม้เป็นการเผาทรัพย์สินของตนเองก็ตาม หากเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์สินของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ แก้วตลุมใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินผู้อื่น

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท

ช่องทางแจ้งเหตุรำคาญ



งานกฎหมายและคดี หรืองานป้องกันฯ โทร.ภาคคือ

0 3671 5427, 0 3671 5426

saraban_06190203@dla.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ Fanpage

www.thaklor.go.th

แพลตฟอร์มรอบ Traffy Foundue



ถ้าไม่เผา..แล้วกำจัดได้อย่างไร?

5 วิธีในการกำจัด เศษใบไม้ เศษหญ้า ในครัวเรือน

1. เศษใบไม้จำนวนมากกองตากไว้ ให้แห้งกรอบ แล้วย่อยสลายใช้หม้อนวดเล็ก จากนั้นนำไปโรยใส่ต้นไม้ บำรุงตัวดิน ที่มรดาตุอาหาร เพิ่มความชื้นในดินไม่แฉะดิน
2. เศษหญ้า ฟางข้าว นำมากองบริเวณโคนต้นไม้ ตามทฤษฎีหมักดินของในหลวงฯ รักษาความชื้น ป้องกันการเกิดวัชพืชใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
3. แบ่งบางส่วนที่เป็นฟางขี้วัว ใบอ่อนใหญ่ ไปผสมกับเศษอาหารในครัวเรือน ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน แหล่งสารอาหารให้พืชและจุลินทรีย์ในดิน
4. หากมีพื้นที่สามารถขุดเป็นหลุม หรือกองบนดินสลับกับการโรยทับด้วยขี้วัว ขี้ไก่ สลับเป็นชั้น หรือจะใช้เพียงปุ๋ยหมักที่ช่วยย่อย EM ราดสลับชั้น คลุมด้วยพลาสติก 1-3 เดือน เป็นปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยม
5. หากมีพื้นที่จำกัด อาจใช้ตะกร้าใบใหญ่ ถังน้ำ ป่องวงปูนใส่เศษใบไม้ เศษหญ้าสลับชั้นกับปุ๋ยคอก น้หมัก 3-4 เดือน ตามกรรมวิธีการทำปุ๋ย

เท่านั้นจะไปใช้ในบ้าน สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว กำจัดวัชพืชแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

#มาร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ด้วยกัน
#ชวนรักที่ยั่งยืนปุ๋ยหมักได้ด้วยตัวเรา
ช่างทำคัลลือ รักของโลก รักสิ่งแวดล้อม

